

Số : 89 /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

**THÔNG BÁO****Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  
về việc tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật thanh tra (sửa đổi)**

Ngày 18 tháng 3 năm 2010, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về việc tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật thanh tra (sửa đổi). Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; Tổng thanh tra Trần Văn Truyền, Phó Tổng thanh tra Trần Đức Lượng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thuý Hiền, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiền, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lương Lê Phương.

Sau khi nghe lãnh đạo Thanh tra Chính phủ báo cáo việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật thanh tra (sửa đổi), ý kiến của các Phó Thủ tướng và của lãnh đạo các cơ quan dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến kết luận như sau:

1. Những đề xuất của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật thanh tra (sửa đổi) lần này đã quán triệt và thể hiện được tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2010. Chất lượng của dự án Luật đạt được một bước tiến tốt hơn;

2. Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Luật thanh tra là làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi đối tượng thanh tra, sự phối hợp của các cơ quan thanh tra, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giúp Thủ tướng cơ quan hành chính ở các ngành, các cấp thực hiện tốt chức năng, thẩm quyền quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

3. Về một số nội dung cơ bản của dự thảo Luật:

a) Sửa đổi, bổ sung nội hàm của các khái niệm thanh tra, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu đổi mới một bước công tác thanh tra;

b) Làm rõ 2 chức năng của Thanh tra Chính phủ: chức năng quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động thanh tra trên phạm vi cả nước; chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thanh tra Chính phủ kiểm tra tính xác thực và hợp pháp của các kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho tiến hành thanh tra lại;

c) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Bộ trưởng) thực hiện việc thanh tra đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; khi có các vụ việc phức tạp, Thanh tra Chính phủ thực hiện việc thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Thanh tra Bộ) giúp Bộ trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, điều hoà, phối hợp các hoạt động thanh tra, bao gồm cả hoạt động thanh tra của Tổng cục, Cục trực thuộc; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được phân công.

Thanh tra Bộ thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với những ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, trừ những ngành, lĩnh vực, những nhiệm vụ công tác đã phân công cho Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ mà Tổng cục, Cục này có cơ quan thanh tra để giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng thực hiện thanh tra chuyên ngành.

Thanh tra Bộ giúp Bộ trưởng kiểm tra tính xác thực và hợp pháp của các kết luận thanh tra chuyên ngành, quyết định xử lý sau thanh tra chuyên ngành của Tổng cục trưởng, Cục trưởng, của Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với những vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có thể kiến nghị Bộ trưởng cho tiến hành thanh tra lại. Sau khi có kết quả thanh tra lại, nếu Chủ tịch UBND cấp tỉnh có ý kiến khác với Bộ trưởng thì trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

d) Thanh tra Tổng cục, Thanh tra Cục được thành lập ở một số Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đối với ngành, lĩnh vực hoặc nhiệm vụ công tác thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục, Cục được phân công.

đ) Đối với các Chi cục, cần sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên của Chi cục và tăng cường thẩm quyền xử lý vi phạm hành

chính của Chi cục trưởng đối với các vi phạm pháp luật. Trường hợp Chi cục có phạm vi đối tượng quản lý rộng, phức tạp, nếu cần thiết thì có thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Thanh tra Chi cục để thực hiện việc thanh tra chuyên ngành.

4. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương tiếp thu, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trước khi trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- Thủ tướng, các PTTg (đề B/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN,  
các Vụ: TH, KNTN, TCCV, KTN, KGVX;
- Lưu : VT, PL(3). **43**

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Kiều Đình Thọ**